



ปตท.ส่ง PTTGM ซื้อหุ้น GRP

■เพิ่มโอกาสลงทุนตปท. ■เลี้ยงรุกพลังงานหมุนเวียน

นิวส์ คอนเน็กซ์ - PTT ส่ง PTTGM ซื้อหุ้น GRP ในสัดส่วน 50% มูลค่าลงทุน 693 ล้านบาท รองรับกรขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการซื้อหุ้นบริษัท โกลบอลรีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด หรือ GRP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท โกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC จำนวนประมาณ 4.655 ล้านหุ้น คิดเป็น 50% ของทุนจดทะเบียน โดยดำเนินการผ่าน [อ่านต่อหน้า 2 >](#)



อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์



สยาม ประสิทธิ์ศิริกุล

BAY พัฒนานวัตกรรมบล็อกเชน เปิดบริการธุรกรรม L/C ไทย-ญี่ปุ่น

นิวส์คอนเน็กซ์-BAY ประสบความสำเร็จในการนำนวัตกรรมบล็อกเชนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ มาใช้ในธุรกรรม L/C ระหว่างคู่ค้า ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก

นายสยาม ประสิทธิ์ศิริกุล รองประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ [อ่านต่อหน้า 2 >](#)



BKI เปิดสาขาสุพรรณบุรี... บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดพิธีเปิดสาขาสุพรรณบุรีอย่างเป็นทางการ พร้อมอัญเชิญครุฑตราตั้งขึ้นประดิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนายชัยโสภณพนิช ประธานกรรมการ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนางสาวพรณี ไม้หอม ผู้จัดการภาคกลาง 25 อาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนายเอกพันธ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดสาขา

SONIC กางแผนปี 64 ลุยปิดดีลเทคโนโลยีไฮเวอร์ทองทุนโครงสร้างหนี้

นิวส์คอนเน็กซ์-SONIC เปิดแผนปี 64 ลุยปิดดีล M&A หนุนผลงานโตก้าวกระโดด เตรียมเพิ่มรถให้บริการ 30 คัน ขยายคลังสินค้าอีก 4,000-5,000 ล้านบาท

นายสันติสุข โฆษิกากานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซนิค อินเตอร์พอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ SONIC เปิดเผยว่าแผนการดำเนินงานปี 64 บริษัทเตรียมขยายคลังสินค้าเพิ่มอีกจำนวน 4,000-5,000 ตารางเมตร รวมถึง [อ่านต่อหน้า 2 >](#)





ปตท.

บริษัทย่อยของ ปตท. คือ บริษัท ปตท. โกลบอล แอแนจเม้นท์จำกัดหรือ PTTGM มูลค่ารายการรวมทั้งสิ้นประมาณ 693 ล้านบาท

สำหรับการร่วมทุนดังกล่าวถือเป็นอีกก้าวของการยกระดับความร่วมมือตามกลยุทธ์ Powering Thailand's Transformation ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย และสอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มปตท. ในการเป็นผู้นำในด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาด นอกจากนี้ ยังช่วยให้กลุ่ม ปตท. บรรลุเป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 8,000 เมกะวัตต์ภายในปี 73 รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพด้านพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มปตท. ในอนาคต

ด้านนายชวลิต ทิพพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GPSC กล่าวว่

แม้จะมีกรขายหุ้น GRP แต่ GPSC ยังคงเป็นแกนนำนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าที่ยั่งยืนของกลุ่ม ปตท.

โดยปัจจุบัน GRP ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับกรไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และดำเนินธุรกิจบริหารและการบำรุงโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm) จำนวน 9 โครงการ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สุพรรณบุรี พิษณุตร และขอนแก่น มีกำลังการผลิต 39.5 เมกะวัตต์ ●



BAY

และปฏิบัติการ และรักษาการแทนผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กึ่งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) หรือ BAY เปิดเผยว่ธนาคารยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีการเงินบนช่องทางดิจิทัล

สำหรับครั้งนี้ธนาคารประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกรรมเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ระหว่างคู่ค้าในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งพัฒนามบนแพลตฟอร์มของ Contour ซึ่งเป็นเครือข่ายบล็อกเชนธุรกรรมเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Blockchain-based

global trade finance platform)

ทั้งนี้ ธนาคารจะทำหน้าที่ผู้เปิดเครดิต (Issuing Bank) ให้กับผู้ซื้อ (Importer) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนโลหะสัณชาติญี่ปุ่นที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย และได้ทำการสั่งซื้อสินค้านำเข้าจากคู่ค้าซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น การทำธุรกรรม L/C ระหว่างประเทศผ่านนวัตกรรมบล็อกเชนนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดีภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

โดยความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดพัฒนาการของธนาคารในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในบริการทางการเงินสำหรับลูกค้าธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วคล่องตัวในการทำธุรกรรมการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มลูกค้าที่ทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หลังก่อนหน้าี่ธนาคารเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศได้สำเร็จ ●

SONIC

เพิ่มกรให้บริการอีกจำนวน 30 คัน เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทยังเดินหน้าสรุปดีลซื้อกิจการ (M&A) ที่มีการเลื่อนไปตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ซึ่งหากสามารถสรุปได้ตามแผนงานที่วางไว้ มั่นใจว่จะเป็นปัจจัยหนุนผลการดำเนินงานในปี 64 ของบริษัทให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 63 คาดว่รายได้รวมจะเติบโตต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 20% ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการ



สันติสุข
ไอซีเอากานันท์

ระบาดของโควิด-19 อย่งไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 63 ธุรกิจโลจิสติกส์เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว

ดีขึ้น และคาดว่าผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 4/63 จะยังเติบโตได้ดี ●



ดร.นิพนธ์ บุญเดฆานันท์



สุขสันต์ ยศะสินธุ์

WHAUP ติดอันดับหุ้นยั่งยืน

เข้าสู่โค้งสุดท้ายของปี 2563 แต่เรื่องน่าปลื้มยังไม่หมดสำหรับ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ หรือ WHAUP ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG ภายใต้โครงการ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืน

งานนี้ทำเอา CEO “ดร.นิพนธ์ บุญเดฆานันท์” ถึงกับเป็นปลื้ม เพราะก่อนนี้ไม่นาน WHAUP เพิ่งแจ้งข่าวดี โดยได้รับคัดเลือกเข้าค่านวณดัชนี SET 100 และ SETHD เป็นที่เรียบร้อย สมกับที่นักลงทุนให้ชื่อว่า WHA-UP จริงๆ

CHAYO ไตรวันโตคืน

ต้องบอกย้ำกันอีกหลายรอบเลยว่า สำหรับ บมจ. ซีโย กรุ๊ป หรือ CHAYO ภายใต้การนำทีมโดยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ดีเยี่ยมอย่าง “สุขสันต์ ยศะสินธุ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นั้น “ไตรวันโตคืน” ของจริง ล่าสุด ในงาน Opportunity Day CEO สุขสันต์ ย้ำว่า รายได้ปีนี้จะเติบโตได้กว่า 50% ตามแผนที่วางไว้ จากธุรกิจบริหารหนี้ที่ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีพอร์ตในมือกว่า 53,000 ล้านบาท แบ่งเป็น หลักทรัพย์ที่ไม่มีหลักประกัน 35,000 ล้านบาท และมีหลักประกัน 15,000 ล้านบาท

ส่วนการย้ายเข้ากระดาน SET ก็ยังเป็นไปตามแผนอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ พร้อมกับความหวังว่า จะได้รับอนุมัติภายในปีนี้อย่างแน่นอน

ภาพข่าว



เปิดตัวแคมเปญรับโค้งสุดท้ายปี 63

นางสาวกนกวรรณ ใจศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Alternative Channels ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และนายอาณัติ กิตติกุลเมธี รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบ บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวแคมเปญกระตุ้นตลาดส่งท้ายปี 63 “บ้านใหม่ของเรา พร้อมดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารไทยพาณิชย์” ผ่อนต่ำ เริ่มต้นล้านละ 1,500 บาท ต่อเดือน นาน 3 ปี ดอกเบี้ย “เวลาที่ดีที่สุดของการมีบ้านหลังใหม่” ที่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุด ระยะเวลาจนถึง 3 ปี

“อาคเนย์ออนไลน์ อุ่นใจ ชื่อง่าย โกลด์บ้าน”

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จับมือ บริษัทในเครือทีซีซี เตรียมพร้อมเปิดตัวโครงการ “อาคเนย์ออนไลน์ อุ่นใจ ชื่อง่าย โกลด์บ้าน” โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย เข้าร่วมมากกว่า 10,000 ราย เพื่อเป็นช่องทางการขายผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย สะดวก รวดเร็ว แคสแกน QR Code ให้คุณซื้อประกันผ่านออนไลน์ ง่าย ๆ จบ รับกรมธรรม์ทันที ตอบโจทย์แนวคิด “Happiness by Design ให้ทุกความสุขเป็นไปได้”

